



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวพักเกวียน ๒๑ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง ๑๑ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจำปา ๑๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผือแฝง ๑๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์ ๑๖ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๓๑.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์สามัคคี ๑๑ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยภูมิมนมสด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๕.๐๐ บาท (หกพันห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พุมใจ ประทุมคำ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทวงโจน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทวงโจน ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอมโมบายไอที
อิเล็กทรอนิกส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ด
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


พุมใจ ประทุมคำ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวงโจน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก (สำนักปลัดฯ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒
ก๊อก (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุวรรณที่
เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พุมใจ ประทุมคำ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน